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Cyngor Cymuned Llangelynnin Community Council 
 
 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd Nos Fercher - 09.11.22 am 7yh yn Y Ganolfan, Llwyngwril 
 
Presennol:  Keith Carroll (KC – Cadeirydd), Jane Lawrence (JL), Nicola Roberts (NR), Geraint Micah (GM)  
                     Geraint Edwards (GE), David Griffiths (DG), Ian Williams (IW), Huw Davies (HD) 
                     Jenny Warne (JW), Howard Bevington (HB – Clerc),  
 
 1.  Croeso’r Cadeirydd:  Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.  
 
 2.  Ymddiheuriadau:  Francesca Pridding (FP), Louise Hughes (LH - Cynghorydd Sirol). 
 
 3.  Datgan Diddordeb: Dim. 
 
 4.  Cymeradwyo Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf:  cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar Nos Fercher 12.10.22. 

Gofynnodd FP (drwy’r clerc) am newid i’r pwynt yn nodi ‘nid oedd gan y cyngor cymuned unrhyw gyfrifoldeb am y  
      diffibrilwyr’ i ddarllen ‘nid oedd y cyngor cymuned yn gwybod pwy oedd â chyfrifoldeb am y diffibrilwyr’. 
      Cafwyd trafodaeth fer a phenderfynwyd bod y cofnodion yn gywir. 
      Cynnig: Huw Davies    Eiliwyd:  Geraint Edwards.      
 
 5.  Materion yn codi o’r Cofnodion Blaenorol 

a) Parc Gwyliau Sunbeach 
Roedd cyfarfod tîm wedi'i drefnu gyda chynrychiolwyr o Savills i drafod eu cynlluniau ar gyfer datblygiad Sunbeach.  
Ymunodd tri aelod o'u tîm â’r Cyngor Cymuned (o bell – video), sef Philippa Davies yn sefyll i mewn ar ran  
David Middleton (Cynllunio), Dan Palmer (Ymgynghorydd Priffyrdd) ac Alice Huxley (Cyn-Gynllunio). 
 
Fe'n hysbyswyd bod Savills wedi bod yn ymwneud â'r prosiect hwn ers tua 18 mis a bod y mynediad presennol yn 
cydymffurfio â safonau hen ffasiwn a dyna pam yr oedd angen ei ail-leoli. 
 
Dangoswyd rhai o'u lluniadau i ni i ddarlunio'r safle a dywedasant wrthym eu bod wedi ymgynghori â'r holl gymdogion 
am eu mewnbwn fel rhan o ofynion statudol cyn ymgeisio. ‘Roeddent wedi gwneud asesiad sŵn annibynnol fel rhan  
o'r cais cynllunio ac yn cynnal archwiliad diogelwch tri-cham ar gyfer mynediad, priffyrdd a thraffig.  
Cadarnhawyd hefyd bod posibilrwydd o symud y ffordd fynediad newydd i'r safle ymhellach i'r de pe bai adborth  
negyddol gormodol. 
 
‘Roedd Sunbeach yn bwriadu creu llefydd newydd ar gyfer carafanau hyd at uchafswm o 455 o garafanau, ond ni 
 fyddai unrhyw newidiadau i ffiniau'r safle. ‘Roedd cynigion i symud coed i'r de o'r parc i gynorthwyo gyda'r fynedfa 
 newydd arfaethedig, ond roedd y coed hyn yn hen a ddim yn iach iawn.  
 Byddai mwy o goed yn cael eu plannu i ogledd y safle gan gynnig mwy o sgrinio. 
 
Byddai asesiad effaith weledol yn cael ei gynnal a chredant y byddai'r buddion i'r gymuned yn economaidd oherwydd  
y cynnydd disgwyliedig mewn ymwelwyr i'r ardal. Cadarnhawyd y byddai'r byngalo a ddefnyddir gan reolwr y safle yn 
cael ei ddymchwel. 
 
Holwyd Savills pam na fyddai Sunbeach yn caniatáu mynediad cyhoeddus i'r traeth gan nad oedd y ffordd yn breifat  
ond yn ddi-ddosbarth. Cadarnhawyd y byddent yn ymholi ynglyn a hyn.  
Byddai arolwg sŵn yn cael ei gynnal ar amser prysur fel y Pasg neu'r Haf nesaf. 
 
Daeth y cynghorwyr i'r penderfyniad y dylent adael unrhyw gysylltiad pellach tan ar ôl y cam cynllunio,  
ac nid ar hyn o bryd.  Cytunwyd y dylai'r clerc ddiweddaru Mr a Mrs Evans.       
I’w weithredu gan HB. 
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b) Diweddariad Cyfrifon Banc 
Ymwelodd GE â changen HSBC yn Nolgellau i gyflwyno ffurflenni i gau'r cyfrif. Ni allwn gadarnhau a yw siec o £950  
wedi’i chredydu i gyfrif Nat West gan nad oes ganddynt enw’r clerc presennol ar fandad.  
Cwblhawyd hyn yn yr haf ond fe'i gwrthodwyd gan fod llofnod ar goll.  
Mae angen ffurflen mandad newydd. Bydd GE yn ceisio cael y sefyllfa ddiweddaraf gan Nat West.  

      I’w weithredu gan GE. 
 

c)  Diffibriliwr. 
      Cadarnhaodd y Cadeirydd fod cyllid wedi'i gymeradwyo am tua £1,300.00 ar gyfer y diffibriliwr ac mae'n rhaid i ni  

ariannu'r bocs am tua £435.00  Mae gennym gyfraniadau o £110.00 mewn arian parod a rydym yn cynnal Parti Nadolig  
ar 18/12/22 i helpu godi arian. Byddai unrhyw ddiffyg yn y gost yn cael ei dalu gan y Cyngor Cymuned. 
Bydd y diffibriliwr yn ased i’r Cyngor Cymuned a bydd y clerc yn cysylltu â’r cwmni yswiriant pan fydd gennym bopeth  
i’w gynnwys yn ein polisi yswiriant. 
Cafwyd trafodaeth ar leoliad penodol yn Rhoslefain ar gyfer y bocs a’r diffibriliwr. Mae gennym ganiatâd llafar i'w lleoli  
ar dalcen adeilad fferm ond eiddo preifat yw hwn. Teimlwyd bod ei osod ar eiddo'r cyngor yn well ar gyfer mynediad  
ac awgrymiadau oedd gosod postyn concrid ar y grîn a chysylltu ir cyflenwad trydan. Bydd y clerc yn cysylltu â  
Chyngor Gwynedd i ofyn am ganiatâd ar gyfer hyn.  
 I’w weithredu gan HB. 
 
d) Coed a Goleuadau Nadolig 
Cadarnhawyd bod dwy goeden ar gael a byddant yn cael eu rhoi yn eu lle ar 03/12/22.  
Mae gan GE y goleuadau, a bydd nifer o’r cynghorwyr yn cynorthwyo gyda gosod popeth. 
 
e) Rhestr o gontractwyr ar gyfer y flwyddyn nesaf 
Cytunwyd y byddai'r clerc yn nodi'r contractwyr a gysylltwyd ar gyfer y flwyddyn ddiwethaf ac yn eu cyflwyno i'w  
cysylltu eto ar gyfer y flwyddyn i ddod. Bydd y cyngor cymuned yn trafod hyn yn y cyfarfod nesaf.  

      I’w weithredu gan HB. 
 

f) Biniau Halen  
Roedd IW wedi ymweld â phump bin halen, ac wedi nodi bod angen llenwi un. Bydd GE yn ymweld â'r saith arall  
cyn gynted â phosibl. Teimlwyd y byddai'r rhan fwyaf yn foddhaol gan fod y gaeaf diwethaf yn fwyn ac ni fyddai  
llawer o halen wedi'i ddefnyddio.  

      I’w weithredu gan GE.  
      Awgrymwyd hefyd bod y clerc i gysylltu â Chyngor Gwynedd i gadarnhau os yw'r Cyngor Cymuned yn parhau i fod  
      yn gyfrifol am gynnal a chadw'r biniau halen.  
      I’w weithredu gan HB. 
 
 
 6.  Gohebiaeth wedi eu derbyn 

 E-bost wedi ei dderbyn gan “Y Lleng Brydeinig Frenhinol” gyda dolen i gyn-filwyr gael mynediad a gwneud cais am  
gymorth ariannol tuag at argyfwng costau byw. Anfonwyd hwn i’r cynghorwyr ac arddangoswyd gopi yn Y Ganolfan.  

      I’w weithredu gan HB. 
 

E-bost wedi ei dderbyn ynglyng a’r gwybodaeth a chynnig datblygu gwasanaethau ambiwlans brys y GIG.  
Anfonwyd hwn i’r cynghorwyr ac arddangoswyd gopi yn Y Ganolfan. 
I’w weithredu gan HB. 
 
Anfonodd aelod o’r gymuned e-bost i Gyngor Gwynedd ynglŷn â difrod i'r lloches bws gyferbyn â'r Cae Chwarae. 

      Anfonodd Cyngor Gwynedd yr hysbyseb yma at y clerc gan nodi mai'r Cyngor Cymuned sy'n gyfrifol am y lloches bws.  
      Cynnigiodd y Cadeirydd gael golwg i weld beth all ei wneud. Os bydd unrhyw gost, y Clerc i gysylltu â'r cwmni  
      yswiriant i ofyn os ydi’r Cyngor Cymuned wedi’i hyswirio rhag fandaliaeth.  
      Clerc i ymateb i’r aelod o’r gymuned i’w diweddaru o’r sefyllfa.   

I’w weithredu gan HB. 
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7.  Materion Cynllunio 
 NP5/69/E407A - diwygiad i gais presennol yn Rhoslefain. Cytunwyd nad oedd angen ymyraeth gan y cynghorwyr. 

 
 
 8.  Adroddiad Ariannol  
      Trafodwyd yr adroddiad ariannol a gyflwynwyd, a gofynnodd yr aelodau i’r clerc i newid “cyflwyniad” yr adroddiad ar 
      gyfer yr adroddiadau ariannol yn y dyfodol.  
      Dylid gwahanu pob mis.  Dylid cynnwys dyddiadau y talwyd y sieciau. Dylid dangos y balans ar ddiwedd y mis. 
      Dylid dangos y swm a neilltuwyd ar gyfer cynnal a chadw’r offer yn y cae chwarae. 
      I’w weithredu gan HB. 

Cynigiodd GE y dylid derbyn yr adroddiad ac eiliwyd hynny gan JW. 
 

    
 9.  Adroddiadau gan y Cynrychiolwyr: Dim. 
 
 
10. Adroddiad y Cynghorydd Sirol:  Ddim yn bresennol. 

 
  

11. Unrhyw Fater Arall 
 

Mae'r fainc wedi cael ei gosod ger lan y mor, a diolchwyd i HD. 
  
Diolchwyd i KC am y gwaith a oedd yn gysylltiedig â’r cais am y diffibriliwr. 
 
Cafwyd cadarnhad gan y Cadeirydd bod yn rhaid i’r “laptop” fod ar gael ar gyfer pob cyfarfod y Cyngor Cymuned  
ac y byddai’r aelodau yn trafod y gofynion cyfreithiol yn y cyfarfod nesaf, ac yn diwygio Rheolau Sefydlog  
Cyngor Cymuend Llangelynnin yn unol â hynny.  
Bydd rhaid gosod yr eitem yma ar yr agenda i’w drafod yn y cyfarfod nesaf.  
I’w weithredu gan HB.  
 
Bydd Y Ganolfan ar gau yn ystod Mis Ionawr 2023, er mwyn gallu adnewyddu’r gegin. 
 
Cwynodd aelod o’r gymuned ei bod wedi cael gwybodaeth, o ffynhonnell arall, a ddylai fod wedi bod ar gael gan y 
Cyngor Cymuned.  Er fod cofnodion y cyfarfodydd ar gael, gall amseriad y rhain fod yn broblem.  
Clerc i edrych ar ddiweddaru gwefan Cyngor Cymuned Llangelynnin.  
 I’w weithredu gan HB.  
 
Derbyniwyd cais i ymestyn y cyfyngiad cyflymder i'r gogledd o Roslefain i 40 milltir yr awr.   
Clerc i gysylltu â Chyngor Gwynedd i gael gwybodaeth am y posibilrwydd o hyn.  
I’w weithredu gan HB. 

      
 
 

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf: Nos Fercher – 14.12.22 - am 7 o’r gloch yn Y Ganolfan, Llwyngwril  
 
 
Arwyddwyd - Cadeirydd ………………………………………………………………………  Dyddiad ………………………………  


